
การไกล่เกลี่ยในศาลแรงงานเป็นกระบวนการที่เป็น

ประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 

หากเมื่อตกลงกันแล้วภายหลังคิดได้ว่าตนฟ้องตาม

กฎหมายเหตุใดจึงได้เงินต�่ากว่ากฎหมาย แบบนี้จะชอบหรือ?

ขอตอบแบบนีค้รบั การตกลงกนัเป็นการตกลงระหว่าง
คู่ความหาใช่ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของศาลไม่ โดยเทียบเคียงได้

แนวค�าพิพากษานี้

ฎีกาที่ 12352/2558 “ชัน้ไกล่เกลีย่ศาลไม่ไดวิ้นิจฉยัว่า

ลูกจ้างมีสิทธิเพียงใด เงินที่นายจ้างตกลงจ่ายระบไุว้แจ้งชดั

ว่าเป็นเงินช่วยเหลือ ไม่ใช่ค่าชดเชย การไกล่เกลีย่ศาลแรงงาน

ไม่ใช่การไกล่เกลีย่ใหไ้ดร้บัเงินต�่ากว่ากฎหมาย”

สุดท้ายนี้ ในฐานะที่ผมท�าแต่คดีแรงงานก็อยากจะฝาก

คติเตือนใจไว้ว่า

“จะตกลงเรื่องใดกับใคร โปรดอย่าหลงคารมนักต่อรอง  

ให้คิดตรองก่อนลงนาม”

การไกล่เกลี่ยใน
ศาลแรงงานไม่ใช่การ
ไกล่เกลี่ยให้ได้รับเงิน
ต�่ากว่ากฎหมาย

ไกล่เกลี่ยในศาลแล้วได้เงินต่ำ�กว่� 
ค่าชดเชยตามกฎหมายชอบหรือไม่???

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)

เชี่ยวชาญด้านคดีแรงงาน
email: chookiat.ketchoo@gmail.com


